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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี 6 /2565 

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที ่ 5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นายสมชาย  บูรณะกนก รองนายก อบต. สมชาย  บูรณะกนก 

3 นางนิทรา    ก าลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     ก าลังหาญ 

4 นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

5 นายภิรมย์   แก้วปาน รองปลัดอบต. ภิรมย์   แก้วปาน 

6 นายบรรพจน์   นุชอนงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง บรรพจน์   นุชอนงค์ 

7 นางสาวศุรจนากร     มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร    มณีอินทร์ 

8 นางสิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย 

9 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  อ่อนเถื่อน 

10 นางสาววิรชา สะอาดเอ่ียม คนงานทั่วไป วิรชา สะอาดเอ่ียม 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจ าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

                    ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- 
 

  ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงายการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565   
   

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
ที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  ถ้าผิดก็ขอให้แจ้งที่ประชุมเพ่ือแก้ไขต่อไป   
  ผมก็ได้ตรวจดูมาแล้วนะครับ ก็จะมีตรงต าแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม นายธีระยุทธ พละเลิศ ต าแหน่ง
ไม่ถูกต้อง ให้ธุรการช่วยแก้ให้ด้วยครับ ส่วนอ่ืนก็ไม่มีอะไรผิดครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิม ผมจะขอมติเลยนะ
ครับ 
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 
31 ตุลาคม 2565 ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ 
 

  มติที่ประชุม มีมตด้ิวยเสียงส่วนใหญ่จ านวน 8 เสียงรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว งดออก
เสียง 1 เสียง  
 

  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา / ด าเนินการ 
 

3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 /2565) 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ )  -   ในวาระนี้ขอให้นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ 
 

 นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  - เรียนท่าน
ประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการพิจาณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2/2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด  4 
การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นเสนอคณะพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้
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ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ โดยการน าโครงการมาจาก
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน และหรือนโยบายของผู้บริหาร เพ่ือน าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในปี พ.ศ. 2566  
– 2570) ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป  

มุมสีเหลือง ในหน้าที่ 1  ผ.01 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา จ านวน 6 โครงการ ในปี 2566 รวมเป็นเงิน 2,124,000 บาท และ 
2567 รวมเป็นเงิน 1,062,000 บาท  

หน้าที่ 2 ผ.02 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 2
วัตถุประสงค์เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ในหมู่ที่ 2 เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร 1. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (E-log) 
จ านวน 1 บ่อ 2. งานค่าก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อเหล็ก ASTMมอก.277-2532 ประเภท 4
ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 120 เมตร 3. ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ าบาดาล (Pumping 
Teast 10 hr.)  จ านวน 1 งาน 4. งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ าb(SubmersiblePump) ขนาด
มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC จ านวน 1 ชุด 5. วิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลและวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน 
จ านวน 1 งาน 6. งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดเหล็ก ขนาด Ø 6" จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 531,000 บาท 
ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในหมู่ที่ 2 ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้น้ า 
อุปโภค – บริโภค ผู้รับผิดชอบ กองช่าง 

หน้าที่ 3 ผ.02 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านทับน้ า หมู่ที่ 4 
วัตถุประสงค์เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ในหมู่ที่ 4 เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร 1. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (E-log) 
จ านวน 1 บ่อ 2. งานค่าก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อเหล็ก ASTMมอก.277-2532 ประเภท 4
ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 120 เมตร 3. ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ าบาดาล (Pumping 
Teast 10 hr.)  จ านวน 1 งาน 4. งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ าb(SubmersiblePump) ขนาด
มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC จ านวน 1 ชุด 5. วิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลและวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน 
จ านวน 1 งาน 6. งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดเหล็ก ขนาด Ø 6" จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 531,000 บาท 
ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในหมู่ที่ 4 ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้น้ า 
อุปโภค – บริโภค ผู้รับผิดชอบ กองช่าง 

หน้าที่ 4 ผ.02 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 
วัตถุประสงค์เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ในหมู่ที่ 6 เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร 1. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (E-log) 
จ านวน 1 บ่อ 2. งานค่าก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อเหล็ก ASTMมอก.277-2532 ประเภท 4
ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 120 เมตร 3. ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ าบาดาล (Pumping 
Teast 10 hr.)  จ านวน 1 งาน 4. งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ าb(SubmersiblePump) ขนาด
มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC จ านวน 1 ชุด 5. วิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลและวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน 
จ านวน 1 งาน 6. งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดเหล็ก ขนาด Ø 6" จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 531,000 บาท 
ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในหมู่ที่ 6 ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้น้ า 
อุปโภค – บริโภค ผู้รับผิดชอบ กองช่าง 

หน้าที่ 5 ผ.02 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านดอนหนามแดง หมู่ที่ 7 
วัตถุประสงค์เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ในหมู่ ที่ 7 เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อ
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น้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร 1. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (E-log) 
จ านวน 1 บ่อ 2. งานค่าก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อเหล็ก ASTMมอก.277-2532 ประเภท 4
ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 120 เมตร 3. ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ าบาดาล (Pumping 
Teast 10 hr.)  จ านวน 1 งาน 4. งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ าb(SubmersiblePump) ขนาด
มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC จ านวน 1 ชุด 5. วิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลและวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน 
จ านวน 1 งาน 6. งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดเหล็ก ขนาด Ø 6" จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 531,000 บาท 
ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในหมู่ที่ 7 ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้น้ า 
อุปโภค – บริโภค ผู้รับผิดชอบ กองช่าง 
 หน้าที่ 6 ผ.02 โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านศาลาท่าทราย หมู่ที่ 8
วัตถุประสงค์เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ในหมู่ ที่ 8 เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร 1. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (E-log) 
จ านวน 1 บ่อ 2. งานค่าก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อเหล็ก ASTMมอก.277-2532 ประเภท 4
ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 120 เมตร 3. ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ าบาดาล (Pumping 
Teast 10 hr.)  จ านวน 1 งาน 4. งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ าb(SubmersiblePump) ขนาด
มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC จ านวน 1 ชุด 5. วิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลและวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน 
จ านวน 1 งาน 6. งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดเหล็ก ขนาด Ø 6" จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 531,000 บาท 
ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้น้ า 
อุปโภค – บริโภค ผู้รับผิดชอบ กองช่าง 

หน้าที่ 7 ผ.02 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านกลาง หมู่ที่ 9 
วัตถุประสงค์เจาะบาดาลติดตั้งสเมิร์ฟ และต่อท่อเพ่ือใช้กับระบบประปาขนาดใหญ่ในหมู่ ที่ 9 เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 120 เมตร 1. งานหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (E-log) 
จ านวน 1 บ่อ 2. งานค่าก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อเหล็ก ASTMมอก.277-2532 ประเภท 4
ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 120 เมตร 3. ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ าบาดาล (Pumping 
Teast 10 hr.)  จ านวน 1 งาน 4. งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ าb(SubmersiblePump) ขนาด
มอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC จ านวน 1 ชุด 5. วิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลและวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน 
จ านวน 1 งาน 6. งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดเหล็ก ขนาด Ø 6" จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 531,000 บาท 
ตัวชี้วัด จ านวน 1 โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนในหมู่ที่ 9 ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้น้ า 
อุปโภค – บริโภค ผู้รับผิดชอบ กองช่าง 
 ในหน้าที่ 8 ผ.01 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพ จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 
20,458,000 บาท 

หน้าที่ 9 ผ.02/2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เป็นถนนผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย
บ้านล าบัว หมู่ 3 ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 
เป็นถนนผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านล าบัว หมู่ 3  เป้าหมาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล าบัวหมู่
ที่ 3 เริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญปลูก ทรัพย์นุช ถึงเชื่อมถนนคันกั้นน้ าล ารางล าตาแดง ต าบลโคกคราม ผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 807 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
2,421 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar 
street light จ านวน 16 ชุด งบประมาณ  4,985,000 บาท ปี 2567 ตัวชี้วัด จ านวน 1 สาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น และมีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบ กองช่าง  



๖ 
 

หน้าที่ 10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดศาลาท่าทราย หมู่ที่ 8 ต าบล
จรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า
วัดศาลาท่าทราย หมู่ที่ 8  เป้าหมาย  ช่วงที่ 1 บริเวณเชื่อมต่อถนนลาดยางคันกั้นน้ าชลประทาน ถึงบริเวณเชิง
สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางคี่ ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 221 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจร ค.ส.ล. 1,326 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 บริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองบางคี่ ถึงบริเวณหน้าโบสถ์วัด
ศาลาท่าทราย ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว  112 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร ค.ส.ล. 
672 ตารางเมตร ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one Solar street light 
จ านวน 9 ชุด งบประมาณ 3,580,000 ปี 2567 ตัวชี้วัดจ านวน 1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น และมีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบ กองช่าง   

 หน้าที่ 11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต าบลจรเข้ใหญ่ 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่
ที่ 7 เป้าหมาย ช่วงที่ 1 บริเวณเชื่อมต่อถนนลาดยางสายบ้านจรเข้ใหญ่ – สามัคคีธรรมถึงบริเวณสะพาน ค.ส.ล. 
ข้ามคลองบ้านหนองบัว ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 484 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร    
ค.ส.ล. 1,936 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 บริเวณเชิงสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองหนองบัว ถึงบริเวณที่นานายสุรินทร์     
เชื้อเล็ก ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,380 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร ค.ส.ล. 4,140 
ตารางเมตร งบประมาณ 9,997,000 บาท ปี 2567 ตัวชี้วัด จ านวน 1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้รับผิดชอบ กองช่าง  

หน้าที่ 12 โครงการเครื่องผลิตน้ าประปา ขนาดใหญ่ ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านล าบัว 
และบ้านทับน้ า หมู่ที่ 3 และ 4 ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอที่ได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย เป้าหมาย 1. เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี             
บัญชีนวัตกรรมไทย 01020005 หมู่ 3 จ านวน 1 เครื่อง 2. เครื่องผลิตน้ าประปาคลีนวารี บัญชีนวัตกรรมไทย 
01020005หมู ่4 จ านวน 1 เครือ่ง ปี 2567 งบประมาณ 1,896,000 บาท  ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ า
บริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อน มีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง ผู้รับผิดชอบ กองช่าง   

หน้าที่ 13 แบบ ผ01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ส าหรับบัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 2,992,800 บาท และแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 
356,000 บาท   

ต้ังแต่หน้าที่ 14 – 19 เป็นครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
โฆษณาและเผยแพร่ วัตถุประสงค์ เพ่ือเฝ้าระวังและสอดส่องพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ต าบลจรเข้ใหญ่ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดข้ึนตามมา เป้าหมาย โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV 
System)  ปี 2567 หมู่ละ 498,800 บาท ในหมู่ที่ 1 จ านวน 8 ตัว หมู่ที่ 4 จ านวน 8 ตัว หมู่ที่ 5 จ านวน 8 ตัว 
หมู่ที่ 6 จ านวน 8 ตัว หมู่ที่ 7 จ านวน 8 ตัว หมู่ที่ 9 จ านวน 8 ตัว ต าบลจรเข้ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้
ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวนทั้งสิ้น 48 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,992,800 บาท  
ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด 

หน้าที่ 19 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหนามแดงในการใช้น้ าอุปโภค - 
บริโภค เป้าหมาย จัดซื้อหอถังสูง รูปทรงแชมเปญ ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร จ านวน 1 ถัง  ปี 
2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 356,000 บาท  ผู้รับผิดชอบ กองช่าง   



๗ 
 

รายละเอียดทั้งหมดของโครงการที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1/2565) ก็มีตามที่ได้กล่าวไป ท่านใดสงสัยตรงไหน หรือมีผิดตรงไหน ในร่างแผนที่เพ่ิมเติมไหมค่ะ  ถ้าไม่มี
ขอขอบคุณค่ะ 

 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ในวาระนี้ขอเชิญท่านายกชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุม
ทราบต่อไปครับ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)   - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต. และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมสภาวันนี้เพราะต้องมีการเพ่ิมแผน และมีกระบวนการผ่านสภา ในส่วนที่เรา
ได้งบประมาณจากข้างนอกมานั้น บางต าบลอาจจะได้แค่ 2 โครงการ แต่ต าบลของเราได้ 3 โครงการ ซึ่งในช่วง    
น้ าท่วมที่ผ่านมาเราจะเน้นเส้นที่ได้รับความเดือดร้อน มีหลายเส้นเช่นเส้นหมู่ 3 หมู่ 7 เส้นหนองบัวไปดอน      
หนามแดง แล้วก็หมู่ 8 ทางเข้าวัด และทางไปโบสถ์ นี่คือ 3 ตัว ก่อนหน้านี้ที่เราได้ส่งไปแล้ว ก็มีเส้นหมู่ 6 หมู่ 7 
เส้นเข้าวัดจระเข้ใหญ่ และหน้าบ้านตาชาติไปท่าทราย และงบปลายปีทีจ่ าเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องหางบนอกเพ่ือมาท า
งบประมาณก็คือตรงหมู่ 4 ก็คือเป็นอีกหนึ่งเส้นที่ผมอยากจะท าให้ส าเร็จภายในรุ่นของเรา เพราะเราเข้าใจว่าได้รับ
ผลกระทบ ล าพังงบประมาณของอบต.จะไม่เพียงพอ แต่ในส่วนของหมู่บ้านที่ไม่มีรายการในข้อบัญญัติหรือมีใน
ข้อบัญญัติแล้ว ก็จะท าตามปกติ ปีนี้ในข้อบัญญัติก็จะมีหมู่ 3 และหมู่ 8 ซึ่งเป็นไฟโซล่าเซลล์ หมู่อ่ืนๆก็คงเป็นเรื่อง
ถนนหมู่ 7 ก็เป็นเรื่องประปา หมู่ 2 และหมู่ 9 แล้วคุยกันไว้แล้วอาจจะต้องพักไว้ก่อน ในส่วนของหมู่ 9 ผมเพ่ิมเติม
กลอ้งวงจรปิดให้ และทีผ่มของบนอกไปเป็นกล้องวงจรปิดก็จะมีหมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 9 แต่ผมก็อยากให้ได้
ทุกโครงการ แต่ในส่วนของโครงการกล้องวงจรปิดนั้นก็จะมีค่าใช้จ่าย เมื่อเราได้รับงบมาแล้วก็จะมีค่าอินเตอร์เน็ต 
ตกปีละ 2 หมื่นกว่าบาท ซึ่งผมคิดว่ามาราคาค่อนข้างสูง ผมคิดว่าในบางหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย ในของ
ตรงนี้ ซึ่งมีรราคาค่อนข้างสูง 2 หมื่นกว่าบาท ผมได้คุยกับอาร์ตแล้วอาร์ตบอกว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้เครือข่ายของ
เขา เราเปลี่ยนตัวรับสัญญาณสามารถเสียแค่น่าจะเดือนละ 300 หรือปีละ 300 ผมไม่แน่ใจ ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมี
ก าลังพอ และถ้าต้องจ่ายปีละสองหมื่นกว่าบาท ซึ่งถ้าน างบอบต.ไปจ่ายนั้น ผมคิดว่างบอบต.อาจจะไม่เพียงพอ และ
ในส่วนของไฟหมู่ 6 กับหมู่ 7 ที่มีปัญหาอยู่และคุยกับผู้รับจ้างแล้วว่าให้มาติด  ผู้รับจ้างบอกว่าสั่งของมาแล้ว จะ
น ามาติดให้  ในส่วนของโครงการต่างๆนั้นหมู่ 9 ต้องประกาศ  หมู่ 2 ท าสัญญาแล้ว  หมู่ 5 ก็เช่นเดียวกัน แต่ด้วย
สภาพพ้ืนที่ยังไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ อาจจะต้องเข้ามาด าเนินการหลังปีใหม่แล้ว ในส่วนของแผนนั้นเราก็จะเอา
หมู่ที่เดือดร้อนก่อนในปี 65 แต่ถ้าต่อไปมีงบเหลือจ่ายมาผมก็จะให้ช่างส ารวจและคิดใบปร.ไว้ ผมก็ขอให้หมู่ 5 
ประสานทางหมู่บ้านไว้พ้ืนที่ต้องได้ ต้องสูงจากพ้ืนเดิมประมาณ 40 เซนติเมตรถึงจะพ้นน้ า สมาชิกหมู่ 5 ก็ไปคุยกับ
ชาวบ้านว่าจะให้พื้นที่หรือไม่ เพราะก็เป็นประโยชน์ส่วนรวม ผมก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ   
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าท่านใดสงสัยสามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 /2565) ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

 มติที่ประชุม  - มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง เห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 /2565) งดออกเสียง 1 เสียง   
 

3.2 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 /2565) 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ )  -   ในวาระนี้ขอให้นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ 
 



๘ 
 

 นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  - ระเบียบวาระที่ 3.2 
เรื่องการพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2565) ก็ใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับล่าสุด ข้อ 22 เหมือนกัน ขอให้ดู
ที่เย็บมุมสีชมพู หน้าที่ 1 – หน้าที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการเดิม โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 3 โครงการเดิมเข้าแผน 
และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี  2566 แล้ว แต่ต้องท าการเปลี่ยนแปลง เดิมมี 8 จุด 9 ชุด ที่เปลี่ยนแปลง 
มีจ านวนจุดที่เพ่ิมขึ้น 1 จุด และจ านวนงบประมาณเพ่ิมขึ้นนิดหน่อย ในหมู่ที่ 8 ก็เช่นเดียวกัน เดิมมี 6 จุด จ านวน 
7 ชุด มีการเปลี่ยนแปลง เป็น 9 จุด 10 ชุด และจ านวนเงินเพ่ิมขึ้นนิดหน่อย 2 โครงการนี้ เปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของท่านนายก เนื่องจากทั้ง 2 หมู่ นี้ใส่มาไม่เต็ม 10 ชุด และผู้ใหญ่ทั้ง 2 หมู่ ได้มาเขียนค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงให้ครบ 10 ชุด งบประมาณ หมู่ละ 348,000 บาท  ปี 2566   

ต่อไปหน้าที่ 9 โครงการที่ 1.โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 2 
บ้านจรเข้ใหญ่ ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-
บริโภค อย่างพอเพียงที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิต
น้ าประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ Lรองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต              
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท 
ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องผลที่คาดว่าจะได้รับได้รับการ
แก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค -บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
เปลี่ยนแปลงตรง ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ และปี พ.ศ.   

ต่อไปหน้าที่ 10 โครงการที่ 2. โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) ระบบขนาด
ใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน  ก าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 
บ้านทับน้ า ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค  -
บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิต
น้ าประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต       
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท 
ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผลที่คาดว่าจะได้รับได้รับ
การแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
เปลี่ยนแปลงตรง ชื่อโครงการ เป้าหมาย และงบประมาณ    

หน้าที่ 11 โครงการที่ 3. โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 6      
บ้านโพธิ์ศรี ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด ประชาชน
ในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผลที่คาดว่าจะได้รับได้รับการแก้ไขความ
เดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง เปลี่ยนแปลงตรง    
ชื่อโครงการ เป้าหมาย และงบประมาณ   



๙ 
 

หน้าที่ 12 โครงการที่ 4.โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System)ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 7 บ้าน        
ดอนหนามแดง ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-
บริโภค  อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิต
น้ าประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต       
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท 
ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับ
การแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
เปลี่ยนแปลงตรงชื่อโครงการ  เป้าหมาย  และงบประมาณ    

หน้าที่ 13 โครงการที่ 5 โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 9       
บ้านกลาง ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด 
ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ าบริโภคท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค -บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง เปลี่ยนแปลงตรง ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ปี พ.ศ.  

รายละเอียดทั้งหมดของโครงการที่เปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับที่ 1/2565) ก็มี
ตามท่ีได้กล่าวไป ท่านใดสงสัยตรงไหน หรือมีผิดตรงไหน ในร่างแผนที่เปลี่ยนแปลงไหมค่ะ ถ้าไม่มีขอขอบคุณค่ะ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  - ท่านนายกเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)   - ผมก็ขอเพ่ิมเติมจากที่นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่
นะครับ ในส่วนของงบประมาณของประปานั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่  อย่างเช่นหมู่ 9 ที่คิดว่าน่าจะได้แน่นอน 
แต่ก็ติดปัญหาตรงพ้ืนที่ในการตั้งประปา เพราะว่าถึงแม้จะเป็นที่สาธารณะหรือที่หลวงจะต้องมีหนังสือซึ่งต้องเป็น
กรมที่ดินในการออกหนังสือรับรอง ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก และหมู่ 2 ที่ตั้งของประปานั้นอยู่ที่วัดก็จะมีปัญหายุ่งยากขึ้น
ไปอีก     ซึ่งจะต้องผ่านกรมศาสนามีหลักเกณฑ์มากมาย ในส่วนของหมู่ 4 ก็เช่นเดียวกันครับ ที่ได้ที่จะชาวบ้าน
มาแล้วพิกัดไม่ใช่อีก กลับกลายเป็นที่สาธารณะซึ่งเราก็ได้ท าหนังสือไปชลประทานแล้ว ซึ่งวันศุกร์นี้ก็จะมีการประชุม
เรื่องประปาที่ศาลากลางซึ่งรองปลัดก็จะไปร่วมการประชุม ทางอบต.ก็ให้กองช่างได้ท าหนังสือไปกรมชลประทานให้           
กรมชลประทานท าหนังสือตอบกลับมาในการใช้ พ้ืนที่ ซึ่งเราก็จะท าหนังสือให้ถูกต้อง เมื่อได้รับงบมาก็จะได้ไม่มี
ปัญหาในด้านของเอกสาร ในส่วนของงบเจาะนั้นเราได้ท าหนังสือไปแล้ว6 หมู่คือหมู่ 9 หมู่ 8 หมู่ 7 หมู่ 6 หมู่ 4 
หมู ่2 แต่ผมไม่ทราบว่าจะได้รับงบมาครบทุกหมู่หรือไม่ ถ้าได้สัก 2 หรือ 3 หมู่ก็ยังด ีผมก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ   
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าท่านใดสงสัยสามารถ
สอบถามเพ่ิมเติมได้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 /2565) ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 

 มติที่ประชุม  - มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 8 เสียง เห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570 ) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1 /2565) งดออกเสียง 1 เสียง  
 



๑๐ 
 

 3.3 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื่องพิมพ์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท รายละเอียดคือ 

 - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  

 โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 84,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 15,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 69,000 บาท 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในระเบียบวาระนี้ขอให้นางอรุณี ทองชาติ เลขานุการ
สภาอบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นางอรณี ทองชาติ (เลขานุการสภาอบต.)  -  เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต.         
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า  ให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 

 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) จ านวน 1 เครื่อง     
เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

  มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) จ านวน 1 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท งดออกเสียง 1 เสียง 

 

 นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  - ก็ขอขอบคุณสภาที่
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องที่ใช้อยู่นั้นท าการซ่อมหลายครั้งแล้วเป็นงบประมาณที่สามารถซื้อเครื่องใหม่ได้อีกเครื่อง และในส่วนของแผน
หรือติดตามท่ีต้องท านั้นต้องมีการปรินซ์สีด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ต้องท าการจัดซื้อเครื่องใหม่ค่ะ 

 

  3.4 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ ประเภทไม้สต๊าปอลูมิเนียม จ านวน 1 อัน เป็นจ านวนเงิน 2,190 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด      
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 2,190 บาท  

โดยขออนุมัติโอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มต่าง ๆ    



๑๑ 
 

ของพนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 31,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 2,190 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 28,810 บาท 

   

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้ขอให้นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผู้อ านวยการ
กองช่าง ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)   - เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิก อบต.         
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไม้สต๊าปเป็นอุปกรณ์ส ารวจ มี 2 แบบ อย่างชักได้และแบบพับ ที่เราขอ
ซื้อเป็นแบบชัก เวลาไปวัดระดับแล้วเอาไม้สต๊าปตั้งแล้วเอากล้องยิงไปอ่านค่า ตรงนี้เพื่อหาระดับสูงต่ าของพ้ืนที่ครับ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ ประเภทไม้สต๊าปอลูมิเนียม จ านวน 1 อัน เป็นจ านวนเงิน 2,190 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

  มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ ประเภทไม้สต๊าปอลูมิเนียม จ านวน 
1 อัน เป็นจ านวนเงิน 2,190 บาทงดออกเสียง 1 เสียง 

 

 3.5 เรื่องการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพท่ีมีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน เป็นจ านวนเงิน 2,100 บาท 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้ขอให้นางสาวสิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย       
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

 นางสาวสิริณัฐมาศ ทรงสมพรชัย (นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ)   - เรียนท่านประธานสภา  
คณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ด้วยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  อบต.จรเข้ใหญ่ ได้ขอระงับการจ่าย   
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและขอเรียกเงินคืนกรณีได้รับบ านาญ รายนายส าเริง ริเริ่ม บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7    
เป็นผู้ได้รับบ านาญจากกรมบัญชีกลาง ได้มาขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2552 ถึงธันวาคม 2562 รวม 123 เดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น 71,700 บาท โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2562 ได้ท าการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จากระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง พบว่านายส าเริง 
ริเริ่ม บ้านเลขที่  16 หมู่ที่  7 เป็นผู้ ได้รับบ านาญจากกรมบัญชีกลาง จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ จึงได้มีหนังสือแจ้งขอคืนเงินเบี้ยยังชีพจากนายส าเริง ริเริ่ม 
เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อ 6(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 จ านวน 123 เดือน เป็นเงิน 71,700 บาท 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 จ านวน 50,000 บาท และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวน 21,700 ซึ่งทาง
กองคลังได้ด าเนินการน าเงินที่ได้รับเข้าบัญชีเงินรับฝากอ่ืนๆ จ านวน 69,600 บาท และน าเงินเข้าเป็นเงินรายรับ
จ านวน 3 เดือนในปีงบประมาณปัจจุบันเป็นเงิน 2,100 บาท ท าให้ตกเข้าเงินสะสม 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565  
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ย



๑๒ 
 

ยังชีพผู้สูงอายุที่ได้น าเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้ว
เสร็จสิ้นโดยเร็ว  ส านักปลัด จึงมีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้น าเงินมาคืน
ทางราชการแล้ว  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตามมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน รายนายส าเริง ริเริ่ม  เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 71,700 บาท ซึ่งตามแนวทางการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน ข้อ 1.2 การขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ อปท.จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ส านักปลัดซึ่งขอ
อนุมัติเบิกเงินรับฝากอ่ืนๆ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จ านวนเงิน 69,600 บาท และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากมติที่
ประชุมสภาท้องถิ่น จ านวน 2,100 บาท 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ บางท่านอาจจะ
ยังไม่เข้าใจ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  ผมขออธิบายง่าย ๆ นะ
ครับ คือในรายผู้สูงอายุที่อยู่หมู่ 7 นี้ ได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ปี 2552 อย่างที่นักจัดการได้แจ้งมาและในปี 2563   
เงินได้ผ่านกรมบัญชีกลาง สถานะของเขาขึ้นมาว่าได้รับบ านาญของทหาร มันก็เลยเป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าได้เงินซ้ าซ้อน
คือได้เงินบ านาญด้วยและได้เบี้ยยังชีพด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์มันไม่ได้ ดังนั้นเมื่ออบต.ได้ตรวจสอบแล้ว เราจึงเรียกเขามา
คุยกับเขาในส่วนที่ลุงได้รับไปนั้นเป็นเงนิเท่าไรและเขาก็ยินยอมในการส่งใช้เงินเป็น 2 ครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งนั้นทางการ
การเงินได้รับเงินเข้าเป็นเงินรับฝาก ยอด 69,600 บาท ตามอ านาจหน้าที่นั้นเงินฝากนั้นเราสามารถเบิกจ่ายได้เลย
ซึ่งไม่ต้องผ่านสภา และมีอีกยอดหนึ่ง 2,100 บาท ทางการเงินได้รับเงินเข้ามาซึ่งมันอยู่ในช่วงตัดปีท าให้เงิน 2,100 บาท 
นั้นเข้าไปอยู่ในเงินสะสม พอมีหนังสือล่าสุดมามีการผ่อนปรนในกรณีที่เราเรียกเงินคืนผู้สูงอายุมาแล้ว ทางรัฐบาลให้
คืนเงินผู้สูงอายุรายนั้นๆ ซึ่งในการใช้เงินสะสมนั้นจะต้องเป็นอ านาจสภา เป็นยอดเงิน 2,100 บาทครับ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - สรุปแล้วก็คือเราต้องคืนเงินตัวนี้กลับไปให้ผู้สูงอายุ
ยอดหกหมื่นกว่าบาทอยู่ในบัญชีแล้วแต่ว่า 2,100 บาทอยู่ในเงินสะสม จึงต้องขออ านาจจากสภาเพ่ือที่จะน ายอดตัว
นี้ไปรวมกับหกหมื่นกว่าบาท ให้ได้ยอดซึ่งจะต้องน าไปคืนกับผู้สูงอายุรายนี้ ซึ่งต่อไปนี้เขาก็จะไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอีก     

มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับ
สวัสดิการอื่น เป็นจ านวนเงิน 2,100 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

  มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจ านวน 8 เสียง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตาม
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน เป็นจ านวนเงิน 
2,100 บาท งดออกเสียง 1 เสียง 

 

3.6 เรื่องขอความร่วมมือจ าหน่ายบัตรผ่าน/ชมการแสดงยุทธหัตถีในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 
ประจ าปี 2566 ตามที่อ าเภอบางปลาม้า ขอความอนุเคราะห์จ าหน่ายบัตรผ่าน/ชมการแสดงยุทธหัตถีในงาน
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจ าปี 2566 จ านวน 12 เล่ม รวม 240 ฉบับ ราคาฉบับละ 72 บาท ก็ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณากันว่าจะร่วมกันรับบัตรฯ ท่านละกี่ใบ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญท่านายกครับ 
 



๑๓ 
 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)   - ผมทราบมาว่าปีนี้ทางอ าเภอของเรารับบัตรมา
มากกว่าทุกปี แต่ทางอบต.ของเราได้รับเท่าเดิม แต่ทางผู้น าชุมชนน่าจะได้มากกว่าทุกปี  

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - เมื่อปีที่แล้วได้รับคนละกี่ใบ 
 

นางวาสนา อ่อนเถื่อน (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน)  -  ขออนุญาตค่ะ รับเหมือนปีที่แล้วใช่
ไหมคะ ขอไปดูปีที่แล้วก่อนว่ารับท่านละกี่ใบ แล้วจะแจ้งอีกครั้ง และจะขออนุญาตเก็บเงินตอนประชุมสภาครั้งหน้า 
สิ้นเดือนนี้ เพราะเขาให้ส่งเงินวันที่ 5 มกราคมค่ะ จะแจ้งอีกครั้งนะคะ  

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ให้เจ้าหน้าที่ไปดูแล้วมาแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเลยครับ 
เพราะว่ามันจะมีค่ากินเลี้ยงปีใหม่ด้วย 
 

   นางวาสนา อ่อนเถื่อน (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน)  -  บัตรงานดอน ประธานสภาฯ รับ      
20 ใบ รองประธานสภา 8 ใบ ส่วนสมาชิกท่านอ่ืนท่านละ 4 ใบค่ะ  
 

 ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  - ในวะระที่ 4 นี้ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบขอ
เชิญครับ ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 2 นายณัฐพล ธรรมรัตน์ครับ   
 

  นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิกหมู่ที่ 2)  - ขอฝากท่านนายกประสานเรื่องสายไฟที่สะพานวัด
จรเข้ใหญ่ครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีสายกล้องวงจรปิดของอบต.หรือไม ่ขอฝากด้วยครับ 
 

  นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  เมื่อวานผมจะให้คนงาน
เข้าไปดูแล้ว และผมได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เขาบอกว่าน่าจะมีสายกล้องของเราด้วย  และเขาบอกว่า     
วันอังคารหน้าจะมาท าไฟและจะจัดการสายของเราให้ ซ่ึงเสาที่หักเขาก็จะมาตั้งใหม่ให้ครับ 
 

  นายประภาส ราตรีมีชัย (สมาชิกหมู่ที่ 9)  - ขอฝากเรื่องเสียงไร้สายด้วยครับ 
 

  นางวงเดือน จันทกิจ (สมาชิกหมู่ที่ 3)  -  ขอฝากเรื่องแท็งค์น้ าด้วยค่ะ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.ฯ)   - ให้เขียนค าร้องด้านล่างครับ ผมจะตามเรื่องให้ครับ 
  

  นายภิรมย์ แก้วปาน (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  - เรื่องแท็งค์ประปาหมู่ 3 
เมื่อวานผมได้คุยกับผอ.กองช่างแล้ว และคุยกับพัสดุแล้ว คือตัวนี้ทางหมู่บ้านเขียนค าร้องมาคุยกันแล้วว่า ถ้าเราถอด
มาไว้ก่อนเราจะต้องจ าหน่าย จะต้องหาที่ไว้ที่เก็บเหมือนขายทอดตลาด คุยกับพัสดุแล้วว่าให้หาแนวทางด าเนินการ
ประกาศขายในตลาดเลยตามระเบียบพัสดุ แต่เมื่อถ้าเราได้ผู้รับท าแล้ว ก็ให้เขารื้อถอนแล้วจ าหน่ายได้เลยจะได้ไม่
ต้องถอนแล้วเราน ามาเก็บไว้ที่อบต. จะได้ไม่ต้องเสียค่ารื้อถอน 
   

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ผมเคยสอบถามแล้วเรื่องการรื้อถอนแท็งค์ประปา
ค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณ 2-3 หมื่นบาท  
 



๑๔ 
 

นายสมศักดิ์ ทองแย้ม (สมาชิกหมู่ที่ 7)  - ผมมีปัญหาคือในหมู่บ้านจะมีคนล้อมรั้ว แล้วทางมัน
ค่อนข้างแคบ คือผมเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าจะต้องมีการล้อมรั้วจะต้องมาติดต่อกับทางกองช่างก่อน ลักษณะที่เขาจะ
ล้อมมันติดกับผิวจราจร ผมคิดว่ามันไม่น่าถูกต้อง 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ผมขอให้ช่างชี้แจงหน่อยครับ 
 

นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)   - บ้านหลังนี้เขายังไม่ได้เข้ามาแจ้งอะไรกับทาง
อบต. เคยได้เข้าไปดูแล้วบ้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ้าน และเขาจะแจ้งเจ้าของบ้านให้ ซึ่งบ้านหลังนี้ปลูกสร้าง
ก็ไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลย ซึ่งเขาก็ถมดินสูงด้วย ล้อมรั้วก็ไม่ได้มาขออนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการผิด
ระเบียบ 
 

 นายสมศักดิ์ ทองแย้ม (สมาชิกหมู่ที่ 7)  - ผมจะไปแจ้งเขาอีกทีครับ 
 

 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ (ผู้อ านวยการกองช่าง)   - ซึ่งเราจะมีหนังสือไปแจ้งเขา ให้เข้ามาแจ้งให้
ถูกต้อง หรือต้องท าการรื้อถอน ซึ่งเราก็เคยมีหนังสือไปถึงเขาแล้วให้เขาเข้ามาท าเรื่องการปลูกสร้างอาคาร  แต่เขาก็
ไม่ได้เข้ามา 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ท่านสมาชิกมีเรื่องอะไรจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
จะขอปิดประชุมครับ 
 
 

ปิดการประชุม เวลา 10.55 น.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               




